

ความคืบหน้าแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๑.๑ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลคำขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน	- คณะทำงานย่อยประกอบด้วยหน่วยงานที่ควบคุมสินค้าวัตถุดิบอันตรายทั้งหมด ๘ หน่วยงาน คือ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ ๑) กระบวนการปรับลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าวัตถุดิบอันตราย เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและผลักดันให้หน่วยงานจัดทำแผนและเปิดการใช้งานให้ได้โดยเร็ว ๒) เป้าหมายลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน ในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ๓) เตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบ Single Form ของสินค้าที่เกี่ยวข้อง ๔) ประชุมหารือการพัฒนากระบวนการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า(Certificate of Origin) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form พร้อมทั้งชี้แจงการทำแผนงานการดำเนินการ ๕) การพัฒนาระบบการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง (Sanitary and Phyto-sanitary Certificate : SPS) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form และชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานการดำเนินการ - กรมศุลกากร การยางแห่งประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ Single Form สินค้ายางพารา โดยได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้าง Single Form สินค้ายางพารา เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมศุลกากร
๑.๑.๒ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) (๓ โครงการ)				
๑.๑.๒ (๑) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สทบ.	มีรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce	- ดำเนินการจัดทำรูปแบบของระบบฯ เพื่อให้ผู้นำเข้าสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับระบบใบขนสินค้าของกรมศุลกากร - คณะทำงานฯ ประชุมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce และตรวจสอบรูปแบบของระบบ และจุดบกพร่อง ของระบบพิธีการ
๑.๑.๒ (๒) โครงการรับชำระภาษีอากรปากระวางที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สทท.	ทดสอบการใช้ระบบการรับชำระภาษีอากรปากระวางโดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สทท. โทรคมนาคมมาดำเนินการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ จำนวน ๑๐ เครื่อง แต่ยังไม่เปิดให้บริการรับชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC
๑.๑.๒ (๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	มีโครงการนำร่องระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายทางอากาศยาน	เริ่มทดลองใช้ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง สำหรับการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนตามภาค ๔ ประเภทที่ ๕ และประเภทที่ ๖ ผ่านเว็บไซต์กรมศุลกากร สำหรับชาวไทย ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนฯ	- อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจำนวน ๗ ด้าน จัดทำแผนพีระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบในการอบรม - ร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน จำนวน ๒ ครั้ง ที่ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และมีการประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา
๑.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลค่าชอกกลางผ่านระบบ NSW	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	สามารถพัฒนาระบบค่าชอกกลาง NSW e-Form พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่าชอกใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW อย่างน้อย ๓ สินค้า	- ดำเนินพิจารณาเลือกผู้ชนะการเสนอราคาและรายงานผลการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑ - ดำเนินการลงนามสัญญาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลค่าชอกกลางผ่านระบบ NSW ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ - ดำเนินการประชุม (Kick Off) เพื่อตรวจรับมอบงานในงวดที่ ๑ ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาระบบ Uploading Supporting Document กับบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑ - ประชุมร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี เพื่อเก็บข้อมูลการออกใบอนุญาตหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาระบบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑
๑.๒.๓ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ทำสัญญาในวงเงิน ๙๖,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน จำนวน ๒ งวด
๑.๒.๔ แผนงานระบบ Customs Mobile Application (๒ โครงการ)				
๑.๒.๔ (๑) โครงการจัดทำ Customs Mobile Application (พิกัด ราคา IPR)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	เปิดใช้ระบบ Mobile Application : IPR	- ดำเนินการพัฒนาระบบงาน On Mobile ของระบบงาน Customs Mobile Application : IPR - ดำเนินการทดสอบและปรับแต่งระบบงาน Customs Mobile Application : IPR แล้ว - อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่ต้องใช้ระบบ IPR เพื่อพิจารณาข้อมูลของสินค้าที่จะนำมาเผยแพร่
๑.๒.๔ (๒) โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ	สบก. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๒.๕ แผนงานพัฒนาการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing) (๑ โครงการ)				
๑.๒.๕ (๑)โครงการนำกระบวนการยื่นใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรล่วงหน้า (Pre-arrival Processing) มาใช้	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	ประกาศกรมศุลกากรและคำสั่งกรมศุลกากรมีผลบังคับใช้	กรมฯ ออกประกาศที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่องกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงและมีคำสั่งกรมฯ ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่องกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๒.๖ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)	๒.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	พัฒนาติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งาน	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
๑.๒.๗ โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threats : APT)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญาซื้อขายเลขที่ ๖๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ และประชุมร่วมกับกรมศุลกากร เพื่อหารือเรื่องแผนการติดตั้งระบบ APT
๑.๒.๘ โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้า และส่งออก	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ	ดำเนินการจัดทำ TOR และส่งให้ สบก. อนุมัติแหล่งเงินงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑.๓.๑ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สบก.	การแก้ไขปัญหา/ปิดงานหรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศุลกากรแก่ Account Officer เพื่อรองรับการเปิดรับสมาชิก - จัดทำคำสั่งคณะทำงานย่อยพันธมิตร (Account Officer) โดยเพิ่มจำนวนคณะทำงานฯ ในการรองรับการเปิดรับสมาชิกเพิ่ม - ตอบข้อซักถามแก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ เช่น การตีความกฎหมาย เรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า การประเมินราคา พิทักษ์อัตราภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นต้น
๑.๓.๒ โครงการสิทธิประโยชน์สัญญา	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สสอ.	จัดกิจกรรมสัญจรถ่ายทอดความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ	ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสำหรับการจัดโครงการฯ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ณ เขตปลอดอากรวินโดสท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงประมาณเดือน พ.ค. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ อำเภอมะเอนก จังหวัดตาก ในช่วงประมาณเดือน มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ กรมศุลกากร ในช่วงประมาณเดือน ส.ค. ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างฝ่ายฯ เลขาจัดทำเอกสารเสนอกรมฯ
๑.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ครอ.	ประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อที่ประชุมได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเด็นทั้งหมด	แก้ไขปัญหาให้หน่วยงานภายในและภายนอกครบทราบและถือปฏิบัติตาม เช่น เรื่องการเผยแพร่เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยส่งเรื่องให้ สกม. ช่วยพิจารณาว่าจะสามารถเผยแพร่เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องให้ภาคเอกชนทราบได้หรือไม่
๑.๓.๔ โครงการจัดทำภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของศุลกากร	๑.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สบก.	เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร	ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอจัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง ข้อเสนอแนะการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำของติดตัวผู้โดยสารเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางอากาศยาน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดเตรียมการเพื่อเขียนบทภาพยนตร์สั้น
๑.๓.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สพก.	สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการ	ประสานร่วมกับสถาบันวิทยการศุลกากรเพื่อจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการจัดหาที่วิทยากรจากเจ้าหน้าที่ภายใน สบก. สพก.

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๒.๑.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านบุคลากร				
(๑) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบุเกะตา ระยะที่ ๓	๑.๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ บุเกะตา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๔๐ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๒ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๑๙ จำนวน ๙๒๙,๓๘๖.๐๕ บาท - งวดงานที่ ๔๓ จำนวน ๑,๑๑๕,๓๔๓.๒๖ บาท - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงาน ๑, ๓, ๑๓, ๑๔, ๒๐, ๒๒, ๒๓, ๒๖, ๓๓, ๓๕, ๓๖, ๓๙, ๔๔, ๔๕ และ ๔๘ ปัญหาอุปสรรค เกิดจากผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ด้านฯ ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข
(๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด้านบุคลากรบุเกะตา	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ บุเกะตา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๑๒ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๗ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๗๐๗,๔๓๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๑,๑๓๑,๘๘๘.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๑,๑๓๑,๘๘๘.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑ จำนวน ๑,๕๓๒,๗๕๖.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๕ จำนวน ๘๙๖,๐๗๘.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๗๐๗,๔๓๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๐ จำนวน ๑,๓๙๑,๒๗๙.๐๐ บาท โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๓) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด้านบุคลากรสุโขทัย	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ สุโขทัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๘ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๓ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๑๙ จำนวน ๑,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๒ จำนวน ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๓ จำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๔) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๓.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ หนองคาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๑๘ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๔ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๑๑ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔๑ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔๒ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖๖ จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
				<p>ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการปรับแก้ลานจอดรถข้างอาคาร X-Ray ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และต้องรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ และ ห้องน้ำเพื่อทำถนนในระยะแรกของการก่อสร้าง ทำให้งานล่าช้าตามลำดับ</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างแบบท้ายสัญญาฯ และเร่งรัดการก่อสร้าง</p>
(๕) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒	๒.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ - ผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงนามในหนังสือแนะนำเรียนอธิบดี และกรมธนารักษ์ ให้ด้านฯ แม่สอดใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างด้านฯ และด้านฯ ได้ประสานไปยังที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำร่างแผนผังบริเวณและแผนที่ของ โครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงแบบรายการและรายละเอียดประกอบแบบ พร้อมราคาก่อสร้างกับสำนักบริหารกลาง - ร่วมประชุมกับผู้แทนสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาแนวเขต พื้นที่ แผนผังอาคารและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านฯ แม่สอดแห่งที่ ๒</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ในครั้งแรก เนื่องจากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ส่งผลให้ แบบรายการและรายละเอียดประกอบแบบต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่</p>
(๖) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่	๑.๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สะเดา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๕๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๘ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๒๕ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท - งวดงานที่ ๒๖ จำนวน ๙,๕๐๕,๗๕๙.๘๗ บาท - งวดงานที่ ๒๗ จำนวน ๖,๔๓๒,๒๖๓.๓๗ บาท - งวดงานที่ ๒๘ จำนวน ๖,๓๒๕,๐๙๙.๐๓ บาท - งวดงานที่ ๒๙ จำนวน ๖,๓๒๕,๐๙๙.๐๓ บาท - งวดงานที่ ๓๐ จำนวน ๘,๒๗๖,๐๘๒.๒๙ บาท - งวดงานที่ ๓๑ จำนวน ๒๕,๕๑๕,๓๐๘.๔๒ บาท - งวดงานที่ ๓๒ จำนวน ๒๕,๕๑๕,๓๐๘.๔๒บาท</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ๑. มีฝนตกชุกมากและติดต่อกัน ทำให้การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ๒. ติดปัญหาเรื่องงานเพิ่มลดเสาเข็มของอาคารสำนักงาน อาคารที่พัก และอาคารตรวจสอบสินค้า ทำให้งาน ก่อสร้างบางจุดไม่สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ ๓. ปัญหาเรื่องแบบแปลนก่อสร้างฯ ที่ไม่ได้แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแบบ ขยายรายละเอียด (Shop Drawing) เพื่อประกอบการก่อสร้างในบางจุด เช่น บริเวณสะพาน พื้น บริเวณจุด เอ็กชเรย์ของอาคารตรวจสอบสินค้า</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
				<p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดการทำงานในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมทั้งเพิ่มการทำงานนอกเวลาปกติ เพิ่มแรงงานพร้อมเครื่องจักร และพยายามเตรียมงานในส่วนที่สามารถทำงานได้ ในช่วงเวลาที่ฝนตก</p>
(๗) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	<p>๐.๙ ต่ำกว่า เป้าหมาย</p>	<p>ด้านฯ นครพนม</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง</p>	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๑๔๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๗ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๖,๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐๘ จำนวน ๑,๕๓๕,๘๖๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐๙ จำนวน ๙๒๑,๘๒๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๐ จำนวน ๗๖๗,๘๙๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๑ จำนวน ๗๖๗,๘๙๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๒ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๓ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๔ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๕ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๖ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๗ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๘ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑๙ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒๐ จำนวน ๑,๓๙๓,๑๕๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒๖ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒๗ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒๙ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๕๑ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค โครงการก่อสร้างด้านฯเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และประสบปัญหาพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างมาโดยตลอด เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่บนโคกภูกระแตลักษณะเป็นที่สูงลาดชันติดกับใน การก่อสร้างจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปการก่อสร้างอยู่ตลอด</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากรางเปิดมาเป็นระบบระบายน้ำรูปตัว U ตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอมา รวมทั้งขออนุมัติงานเพิ่มในการทำระบบระบายน้ำใต้ดินและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจาก สบก. - ด้านฯ มีหนังสือที่ กค ๐๕๐๒(๑๔)/๐๒๔๖ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๒/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. อนุมัติยกเลิกอาคาร x-Ray ซึ่งอยู่ในงวดงานที่ ๑๒๑-๑๓๑ รวม ๑๑ งวดงาน คิดเป็นค่างานปรับลดเป็นจำนวน ๕,๒๔๘,๘๑๒.๑๔ บาท ๒. อนุมัติการทำระบบระบายน้ำใต้ดิน (SUB-DRAIN) คิดเป็นค่างานปรับเพิ่มรวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๒๑๑,๑๑๕.๒๐ บาท ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
				<p>๓. อนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบายน้ำจากระบบรางเปิดมาเป็นระบบระบายน้ำรูปตัว U หน้าโครงการ รวบเป็นค่างานปรับเพิ่มรวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๒๒,๕๒๐ บาทและมีค่างาน รื้อ ซุด ถอนทางเท้าเป็นงานปรับเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๖๓๑,๙๒๐ บาท</p> <p>๔. อนุมัติการทำระบบไฟฟ้าแรงสูงของโครงการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปผังโครงการรวมทำให้มีงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคิดเป็นงานปรับเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๖,๙๐๐ บาท</p>
(๘) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาราจรอบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด้านศุลกากรอรัญประเทศ	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๑๖ งาน)</p> <p>อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานที่ ๘, ๙, ๑๐, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙ และ ๒๐</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาในการก่อสร้างของพื้นที่ที่มีผู้บุกรุก โดยเสนอรายละเอียดและแผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ด้านฯ ได้แจ้งธนารักษ์พื้นที่ฯ เพื่อทำการรังวัดที่ดิน และปรับเปลี่ยนวงงานใหม่รวมทั้งการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามระยะเวลาที่หยุดงาน เนื่องจากผู้บุกรุกได้ทำการรื้อถอนอาคารออกจากพื้นที่แล้วบางส่วน</p>
(๙) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๕ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๕ งานงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๗ จำนวน ๓,๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๘ จำนวน ๓,๕๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๙ จำนวน ๔,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๑๑ จำนวน ๒,๕๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๑๒ จำนวน ๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท <p style="text-align: center;">โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว</p>
(๑๐) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๒๙ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๕ งานงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๕๓ จำนวน ๓๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๖๐ จำนวน ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๖๑ จำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๖๒ จำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งานที่ ๖๘ จำนวน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานที่ ๓๓, ๔๕, ๖๓, ๗๓, ๑๒ และ ๖๔ (บางส่วน)</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
(๑๑) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑	๑.๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สังขละบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๖๔ งบประมาณ)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบงานที่ ๑๒ (๓.๑) จำนวน ๕,๖๙๕,๑๐๔.๐๐บาท - งบงานที่ ๑๔ (๓.๓) จำนวน ๕,๖๙๕,๑๐๔.๐๐บาท - งบงานที่ ๑๕ (๓.๔) จำนวน ๕,๖๙๕,๑๐๔.๐๐บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. ผู้บุกรุกในพื้นที่ ไม่รับข้อเสนอของทางราชการ</p> <p>๒. การตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่มี ปัญหาเพราะเป็นเขตหวงห้าม ซึ่งต้องจัดทำเป็นบัญชีเพื่อใช้ในการตรวจสอบไม้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>๑. ด้านฯ ดำเนินการทางคดีกับผู้บุกรุก และในขณะนี้อยู่ระหว่างร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานและอยู่ในชั้นตอนพนักงานสอบสวน ส่งฟ้องต่อศาล</p> <p>๒. ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้ถางป่า ขุดต่อ และตัดต้นไม้ ให้เป็นไปตามที่ระบุในบัญชีทุกประการ และตัดลากมาจัดไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในบริเวณพื้นที่ ที่ไม่มีผลกระทบต่อกรก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวก</p>
(๑๒) โครงการปรับปรุงด้านบุคลากรป่าดงเบขาร์ ระยะที่ ๒	๑.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ป่าดง เบขาร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๒๑ งบประมาณ)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีก จำนวน ๑ งบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบงานที่ ๒๐ จำนวน ๑,๔๒๑,๒๑๑.๙๐ บาท - ผู้รับจ้างทำงานในงบงานที่ ๘-๑๒ แล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง - กรมฯ อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๖๖ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ <p>เนื่องจากมีการแก้ไขแบบโครงสร้างหลังคาอาคารคลังสินค้า ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาจ้าง ด้านฯ ได้ดำเนินการปรับวันละ ๔๓,๗๗๐ บาท</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. มีการแก้ไขแบบโครงสร้างหลังอาคารและหลังสินค้า เนื่องจากแบบรูปตามสัญญาไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยผู้รับจ้างนำเสนอแบบใหม่และให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาพิจารณารับรองแบบแล้ว</p> <p>๒. ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิหยุดงานก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ วัน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>๑. ประธานตรวจการจ้างมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเปรียบเทียบแผนงานเดิมกับแผนงานใหม่กับบันทึกประจำวันและตรวจสอบระยะเวลาความเป็นไปได้ที่ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลา</p> <p>๒. ด้านฯ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในสัญญาจ้าง</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๓) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด้านบุคลากรป่าดงเบงชารี พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ป่าดง เบงชารี	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๒๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๓ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๘๘๖,๒๔๙.๔๒ บาท - งวดงานที่ ๑๑ จำนวน ๗๕๐,๑๒๑.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒ จำนวน ๗๕๐,๑๒๑.๘๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. มีการแก้ไขแบบโครงสร้างเนื่องจากเสาตั้งของหลังคาตามแบบเดิมมีเสาเหล็กไม่เพียงพอ ผิดตามหลักวิศวกรรม โครงสร้างไม่สามารถรับโครงสร้างหลังคาอาคารบ้านพักได้ โดยผู้รับจ้างนำเสนอแบบใหม่ และให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาพิจารณารับรองแบบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิหยุดงานก่อสร้าง จำนวน ๖๐ วัน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>อยู่ระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้าง</p>
(๑๔) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๒๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๓๖ จำนวน ๑,๘๐๘,๘๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๗ จำนวน ๑,๘๐๘,๘๐๐.๐๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>มีฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้เท่าที่ควร ประกอบกับมีการปรับผังอาคารด้านฯ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ด้านฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา</p>
(๑๕) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรแม่สาย	๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๑๔ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๒ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๕,๕๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๕,๕๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ด้านฯ จะทำการแก้ไขสัญญาโดยเพิ่มงานไฟฟ้าส่องสว่างตรงบริเวณแนวรั้วบนลานพักสินค้า คสล. เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและได้ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ออกแบบ และได้นำส่งแบบ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>๑. ด้านฯ ได้ทำหนังสือเร่งรัดครั้งที่ ๓ ไปยังผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดสัญญา</p> <p>๒. จัดทำหนังสือขออนุมัติผู้มีอำนาจในการขอแก้ไขสัญญา</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๖) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด้านบุคลากรระนอง	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ ระนอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ ผู้ชนะการประกวดราคาในการก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท เทอร์ซิโซ่ ซัพพลาย ระนอง จำกัด ในวงเงิน ๕๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๑๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑ เริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ทั้งหมดภายใน ๕๔๐ วัน รวมทั้งหมด ๑๕ งวดงาน ซึ่งด้านฯ ได้ทำการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ ๑
(๑๗) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบุคลากรและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานบุคลากรภาคที่ ๔	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	ศภ. ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ กรมฯ ได้ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเอกสารแบบประมูลการก่อสร้าง (แบบแปลน) ของอาคารที่พักอาศัย ๔๐ หน่วย ไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จึงจำเป็นต้องยกเลิกเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้ถูกต้องต่อไป และในการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างครั้งที่ ๒ ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท บอริส จำกัด ในวงเงิน ๗๖,๘๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท โดยลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ เริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๕๐๐ วัน จำนวนงวดงาน ๒๙ งวดงาน ขณะนี้ได้ทำการส่งมอบพื้นที่กับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(๑๘) โครงการก่อสร้างที่ทำการด้านบุคลากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น ด้านบุคลากรท่าลี่	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ท่าลี่	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งด้านฯ ได้ทำหนังสือเสนอกรมฯ ลงนามหนังสือขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และ สำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากทางด้านฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง แต่ด้วยจำนวนบุคลากรของสำนักงานโยธาธิการฯ มีจำนวนจำกัด จึงทำให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดราคากลางล่าช้า การดำเนินโครงการของด้านฯ จึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ด้านฯ เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กักเงินสำรองรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และเตรียมพร้อมหากมีมติ ครม. ให้สามารถลงนามได้หลังวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ เพื่อจะได้สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ทันที
๒.๒.๑ โครงการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าภายใต้โครงการ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition Arrangement : MRA of AEOs)	๔.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	มีการสรุปผลการดำเนินการ พร้อมจัดทำร่างความตกลง ยอมรับร่วมกัน (MRA)	- ศุลกากรไทยและศุลกากรสิงคโปร์ได้ร่วมกันสรุปเนื้อหาในร่าง MRA และได้ส่งร่าง MRA ดังกล่าวให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในขั้นสุดท้ายแล้ว
๒.๒.๒ โครงการพัฒนาระเบียงเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร	๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สสอ.	ยกร่างประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากร เพื่อเสนอกรมฯ	- เวียนเพื่อโปรดทราบ ประกาศกรมฯ ที่ ๔๔/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๒.๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ภายหลังการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (AEO Information Exchange and Data Sharing for Mutual Benefits under MRA)	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรคู่เจรจาได้	การดำเนินการนำร่อง (Pilot Operation) สำหรับการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภายหลังการลงนาม MRA ไทย-ฮ่องกง จะมีการประเมินผลการดำเนินการฯ ในทุกๆ เดือน การประเมินรอบแรกเมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ สามารถรับรู้ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจากฮ่องกงได้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้นำเข้าและตัวแทนออกของของไทยเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ระบบจึงยังไม่มีโอกาสจับใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration) ที่เป็น Red จากผู้ประกอบการเออีโอฮ่องกงได้ การประเมินครั้งที่สองระหว่างวันที่ ๘ ม.ค. - ๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ระบบสามารถให้สิทธิพิเศษ (Green line) แก่ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจากฮ่องกงได้ ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอจากฮ่องกงทั้ง ๓ บริษัทนำร่อง ได้ใช้ผู้นำเข้าหรือตัวแทนออกของในประเทศไทยที่เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ทั้งนี้ ระบบยังไม่ได้นำดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากระบบยังไม่มีโอกาสตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอฮ่องกงในกรณีที่เป็น Red line
๒.๒.๔ โครงการจัดทำระเบียบศุลกากรเพื่อรองรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	มีระเบียบเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	- จากการประชุมคณะทำงานฯ แจ้งว่าการดำเนินการร่างระเบียบพิธีการศุลกากร รวมถึงได้จัดเตรียมแผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับพิธีการศุลกากร สำหรับเขตปลอดอากรในพื้นที่ EEC แต่ยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากภาคเอกชนยังไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ Business Process และหารือในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน Alibaba Group และการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่จะมีขึ้นในพื้นที่ EEC รวมทั้งความเห็นของภาคเอกชนต่อร่างประกาศกรมฯ
๒.๓.๑ โครงการปรับปรุงระบบขดเชยอากรและบัตรภาษี	๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สทส.	กรมศุลกากรมีระบบขดเชยอากรและระบบบัตรภาษีใช้งาน	คาดว่าจะจ่ายเงินงวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒,๙๙๗,๐๐๐ บาท ได้ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ ปัญหาอุปสรรค ขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้างซับซ้อน จึงใช้เวลานาน และทางส่วนบริหารการพัสดุยังไม่ได้ส่งหนังสือรายงานผลการตรวจรับมาให้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบพิธีการศุลกากร	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สทส.	อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้างซับซ้อน จึงใช้เวลานาน ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	๐.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมมอบรมผู้ใช้งาน	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้างซับซ้อน จึงใช้เวลานาน ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร				
๓.๑.๑ (๑) โครงการนำระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	ข้อมูลผลสรุป ของการประยุกต์ใช้งาน ระบบ e-Lock กับสินค้าผ่านแดน	ดำเนินการตรวจสอบระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และตรวจนับ อุปกรณ์ทั้งหมด และจัดทำสต็อกเกอร์ครุภัณฑ์
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	๑. จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ x-Ray สำหรับ โครงการระยะที่ ๖ ๒. มีระบบ x-Ray/CCTV , VSI, LPRs เพื่อทดแทนระบบเดิม	- ระบบ x-Ray (โครงการระยะที่ ๖) อยู่ระหว่างการร่างสัญญา (TOR) เพื่อจัดหาระบบ x-Ray - ระบบ CCTV, VSI, LPRs อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมติดตั้งและตรวจรับระบบดังกล่าว จำนวน ๒,๒๐๔ ชุด ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๓๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐
๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สผก.	มีระบบ PNR ใช้งาน	- จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการระบบตรวจสอบและ คัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าและกลุ่ม บริษัท 2S Consortium เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน วิธีการและแนวทางการส่งข้อมูล PNR แก่สายการบิน เพื่อให้ระบบ PNR บรรลุผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์ - จัดทำประกาศกรมศุลกากรที่ ๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งประกาศ กรมศุลกากรที่ ๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนด รายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record : PNR) เพื่อใช้ใน การรายงานอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาอังกฤษ - เตรียมจัดส่งผู้แทนเข้าร่วม PNR User Acceptance Test ที่จัดโดยกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อ กำหนด User Interface รูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ที่ต้องการในระบบการใช้งาน PNR ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑
๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับสำนักงานศุลกากร และด่านศุลกากร	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	รายงานผลการปรับปรุง Local Profile ของ ด่านศุลกากร ในความรับผิดชอบของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ เสนอกกรมฯ	- คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ด้านศุลกากรชองจอม เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ และด้านศุลกากรมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๓.๒.๓ โครงการพัฒนาระบบงานต่อต้านการก่อการร้าย	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะ กรรมการฯ	มีแนวทางหรือแผนงาน ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การสนับสนุนเครื่องมือเพื่อใช้ ตรวจจำแนกเบื้องต้นซึ่งสินค้า ที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี	อยู่ระหว่าง UKBF (UK Border Force) ส่งมอบเครื่องมือให้กรมศุลกากร
๓.๒.๔ โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ทะเล และอากาศ	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะ กรรมการฯ	๑. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ทุกหน่วยงานจัดเก็บรายได้ ๒. แก้ไขประมวลระเบียบ ปฏิบัติ/ คำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน กระบวนการตรวจปล่อย สินค้าขาเข้า ๓. สรุปผลการดำเนินงาน เสนอกรมฯ	- คณะกรรมการกำกับโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยเพื่อกำหนดรูปแบบการสั่งการ ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและคณะทำงานย่อยเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสินค้าทางกายภาพ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจสินค้าทางกายภาพ
๓.๓.๑ โครงการปราบปรามการกระทำความผิดผ่านธุรกรรมระหว่างประเทศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (International Cyber Crime)	๐ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ศปช.	จัดทำฐานข้อมูล ด้านการข่าวความผิด เกี่ยวกับการกระทำความผิด ทางศุลกากรผ่านธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากยังไม่มีคณะทำงานรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิด ทางศุลกากรผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดจัดตั้งคณะทำงาน และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมดำเนินการ
๓.๓.๒ โครงการศูนย์ควบคุมและประสานการปฏิบัติทางยุทธศาสตร์ ด้วยการเฝ้าระวัง การเคลื่อนย้ายสารตั้งต้นและการนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตระเบิดแสวงเครื่อง โดยผิดกฎหมาย (Programme Global Shield)	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สสพ.	แนวทางปฏิบัติ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ประสานความร่วมมือกับ WCO โดยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WCO Sub-Regional Train The Trainer Workshop on Programme Global Shield : PGS ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในประเทศ
๓.๓.๓ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs Matters Project)	๒.๙ เท่ากับ เป้าหมาย	สสพ.	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จำนวน ๓๖ ครั้ง	รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูล ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm แล้วจำนวน ๙ ครั้ง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๓.๓.๔ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	เสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ ข้อสรุปของเกี่ยวกับแนวทาง การดำเนินโครงการนำร่อง ความปลอดภัยในการขนส่ง สินค้าทางอากาศ (Pilot Project on Air Cargo Security)	- ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนำร่องฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ สสภ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินการในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงานในด้านความมั่นคงปลอดภัยและ Air Cargo Security รวมทั้ง แนวทางการให้ความร่วมมือกันภายใต้โครงการนำร่องฯ ต่อไป โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สสภ. และ สทส. เข้าร่วม - เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้แทน WCO เกี่ยวกับโครงการ Small Arms and Light Weapons (SALWs) ภายใต้ WCO Security Programme เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สสภ.
๔.๑.๑ โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สผต.	สรุปรายงาน ผลการดำเนินการ	- อยู่ระหว่างศึกษา revenue package ของ WCO เพื่อศึกษาแนวทางการจัดเก็บรายได้และรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร เพื่อจัดทำเป็นแนวทางการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาที่ได้จากฐานข้อมูลต่างๆ ที่ทำการคัดเลือกมา โดยรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ
๔.๑.๒ โครงการระบบบริหารจัดการหนี้การค้างชำระ (Debt Management System DMS)	๒.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สภม.	มีผลการศึกษาระบบงาน เร่งรัด และบังคับค่าอากร ที่ค้างชำระโดยการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการกักของ ยึด หรืออายัดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดให้คณะทำงานนี้ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นใดต่อการกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนในการกักของ การวางระบบงาน คอมพิวเตอร์และจัดทำ TOR และจัดซื้อจัดจ้างระบบงาน ซึ่งประกอบด้วย ผอ.หรือผู้แทนจากหลายสำนัก/ สำนักงาน
๔.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องกักพร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี 2017	๒.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สพภ.	ทดสอบ และเผยแพร่ ฐานข้อมูล ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	- จัดทำฐานข้อมูลสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่องระบุชื่อและประเภท ยาเสพติดให้โทษแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓๓ รายการ - จัดทำสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (เฉพาะสารเคมี) พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ - จัดประชุมในวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วเสร็จ จำนวน ๒๑๑ รายการ
๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจา และปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	๒.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สพภ.	สรุปข้อมูลกลุ่มสินค้า เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปรับปรุง กฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของไทย	มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขาฯรวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการปรับ PSRs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป Chapter 16 แทนกลุ่มสินค้านานยนต์ เนื่องจากภาคเอกชนในกลุ่มสินค้า ยานยนต์ยังไม่มีวี่แวงจะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการสำแดงราคาต่ำของสินค้านำเข้า	๒.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	มีระบบแจ้งเตือน การประเมินราคาศุลกากร ๑ ระบบ โดยนำร่อง สินค้าตัวอย่าง ๑ ประเภท	ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกับ สทส. และ สตอ. เพื่อกำหนดแนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ตามโครงการ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๒)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	พัฒนาบุคลากรผ่านระบบ e-Learning ในด้านพิกัดอัตราศุลกากร ในระดับพื้นฐาน และพัฒนา เนื้อหาด้านพิกัดอัตรา ศุลกากรในระดับกลาง และระดับสูง และด้านพิธีการ ศุลกากรในระดับพื้นฐาน	คณะทำงานฯ กำหนดร่าง TOR ได้ปรับแก้ร่าง TOR เพิ่มเติมและจัดส่ง TOR ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาซึ่ง คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการได้ให้ความเห็นชอบร่าง TOR ในการจัดทำเนื้อหาบทเรียน e-Learning โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกินสิบล้านบาท เสนอคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคท.) เพื่อทราบ และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕.๑.๒ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	กรมศุลกากร มีกรอบเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ปรับปรุงและพัฒนา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร ว่ามีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือไม่ - ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรมศุลกากร เพื่อใช้เป็นหนึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติให้ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เพื่อปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย - ดำเนินการเสนอออกประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร CK Test - ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตามนโยบายของกรมฯ - ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ CK Test กำหนดเกี่ยวกับ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้าสอบวัดความรู้ หลักสูตรและวิธีการสอบเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ และการพิจารณาแต่งตั้งฯ เพื่อปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย
๕.๑.๓ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๒.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สบท.	คัดเลือกข้าราชการ เข้าร่วมโครงการฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการพิจารณาแนวทางการดำเนินการในเรื่อง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) หน่วยงานและตำแหน่งเป้าหมาย ๒) คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ๔) หลักเกณฑ์การตัดสิน ๕) รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนการทำงาน ๖) การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ๗) กระบวนการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้คัดเลือก หลักเกณฑ์ รูปแบบ และแนวทางการดำเนินการ - คัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการ ซึ่งตำแหน่งเป้าหมายเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักกฎหมาย สำนักบริหารกลางและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาในความเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการ และพิจารณา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
				<p>ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาไม่จำนวน และขั้นตอนมากจึงต้องใช้เวลา</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันกับแผนงานที่วางไว้</p>
<p>๕.๑.๔ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test</p>	<p>๓ เท่ากับ เป้าหมาย</p>	<p>สบท.</p>	<p>มีหลักเกณฑ์และ แนวทางในการดำเนินการ สอบวัดความรู้ความสามารถ ด้านศุลกากร CK Test</p>	<p>- กำหนดการจัดโครงการอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ยกเว้นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย) จำนวน ๖ รุ่น โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านศุลกากรและด้านการบริหาร ให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบ จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วางแผนดำเนินการสอบ กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อสอบ เช่น กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ</p> <p>- ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบ</p>
<p>๕.๑.๕ โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)</p>	<p>๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย</p>	<p>สบท.</p>	<p>คัดเลือกบุคลากรกลุ่มที่มี ความสามารถพิเศษ (Customs Talent) ตามแนวทางที่กำหนด</p>	<p>- คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ก.พ. และ ๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร และวันที่ ๒๖-๒๘ ก.พ. และ ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบอากร ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ โดยมีมติเห็นชอบและรับรองผลการคัดเลือก พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการเสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อไป</p>
<p>๕.๑.๖ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร</p>	<p>๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย</p>	<p>สบท.</p>	<p>ดำเนินการจัดฝึกอบรมและ พัฒนาตามแนวทางที่กำหนด</p>	<p>ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิเคราะห์ราคาศุลกากรเชิงลึก - หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ - หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร - หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ ๑ <p>๒) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร EEC กับศุลกากร ๔.๐ ในการเชื่อมต่ออาเซียนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ <p>๓) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการตรวจวิเคราะห์ห้ำห้ำง กระจกสัตว์ และวัสดุที่ใช้ทดแทนงา <p>๔) โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร - หลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) <p>๕) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
				๖) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ระบบงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาองค์การดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ศุลกากร ๔.๐ (Digital Transformation for Customs 4.0) - หลักสูตรพีธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการถ่ายลำ/ผ่านแดน - ระบบคืนอากรทั่วไป (Refund & Re-expert System) - โปรแกรม InfoGraphics
๕.๑.๗ โครงการฝึกอบรมสัมฤทธิ์ด้านราคาศุลกากร	๐ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สมพ.	จัดทำหลักสูตรด้านราคาศุลกากร ๓ ระดับ คือ ระดับต้น กลาง สูง	อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันกับแผนงานที่วางไว้
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	เท่ากับ เป้าหมาย	กพบ.	รายงานผลการดำเนินมาตรการ/แนวทางการสร้างเสริมบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรมในองค์การ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสนอขอร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่ ๔ และออกหนังสือเพื่อเชิญชวนส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดของกรมฯ จัดส่งผลงานด้านนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๔ โดยออกหนังสือขอความร่วมมือจาก สบก. ให้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประกวดฯ ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมฯ และประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดรางวัลฯ ทางกลุ่มไลน์ - อธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและขั้นตอนในการจัดการประกวดรางวัลฯ ตลอดจนแนะนำเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลฯ และตอบปัญหาหรือข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของกรมฯ ทราบ และเชิญชวนเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าของผลงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลฯ เพื่อเตรียมตัวนำเสนอผลงาน
๕.๔.๑ โครงการคนดีศรีศุลกากร	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีสรุปผลการดำเนินโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอกรมฯ	ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการเพื่อทราบ โดยให้คัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคู่มือการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” จำนวน ๑ คน ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็น “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร วันพุธที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๔.๒ โครงการระฆังศุลกากร	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีการดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจ พร้อมทั้งให้แจ้งรายชื่อหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาสให้ กคจ. สบท. - รวบรวมรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้า และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ ทางระบบ Internet ของส่วนราชการ สำนัก สำนักงาน และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกและไม่เป็นธรรมในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่
๕.๔.๓ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการตามแผนงานฯ ที่กำหนด คือ ดำเนินการเผยแพร่ โดยการแจ้งเวียนคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ที่คำสั่งกรมฯ เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคำสั่งลงโทษ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๕.๔.๔ โครงการศุลกากรคุณธรรม	๑.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประกาศการเป็น หน่วยงานคุณธรรม อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน ภายในกรมศุลกากร	จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดกลางในแต่ละจริยปฏิบัติของคุณธรรมอัตลักษณ์ นำเสนอคณะทำงานศึกษาและ ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร(คณะทำงาน ITA) โดยประชุม กำหนดตัวชี้วัดกลางเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑ และจัดทำเอกสารแจ้งเวียนหน่วยงาน เพื่อชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โครงการศุลกากรคุณธรรม โดยให้ทุกส่วนราชการ กำหนดกิจกรรมและวิธีการประเมินผลตัวชี้วัดพฤติกรรมที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนไปในทางที่ดีของ แต่ละหน่วย โดยให้สอดคล้องและไม่น้อยกว่าตัวชี้วัดกลางของกรมศุลกากร พร้อมทั้งรายงานผลรอบ ๖ และ ๑๒ เดือนให้กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม สบท.
๕.๔.๕ โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องวินัย	อยู่ระหว่างการขออนุมัติการจัดสัมมนาและงบประมาณในหลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย ปัญหาอุปสรรค ช่วงวันที่ ๗-๙ มี.ค. ๒๕๖๑ สวค. สบท. ได้จัดโครงการ "ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานระหว่างสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และกรมศุลกากร" จึงไม่สามารถจัดสัมมนาหลักสูตรดังกล่าวตามกำหนดได้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดำเนินการเร่งรัด และติดตามให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๕.๔.๖ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ	๒.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลการดำเนิน โครงการเสนอรมา	- โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอนทาง Intranet โดยเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน - โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ ณ วัดต่างๆ ดังนี้ ๑) วัดมีขนิ้นติการาม เขตบางซื่อ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒) วัดบางโพธิ์อมวาส เขตบางซื่อ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ๓) วัดสุทธาราม เขตคลองสาน เมื่อวันพุธที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๔) วัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ ๕) วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เมื่อวันพุธที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ๖) วัดบางนาโน เขตบางนา เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑
๕.๔.๗ โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๑.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พลเรือน ปฏิญาณอาชญาบัตรปรับปรุง และประมวลระเบียบว่าด้วย จริยธรรมและความประพฤติ ของเจ้าหน้าที่ของ องค์การศุลกากรโลก	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้จรรยาข้าราชการ ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือนปฏิญาณอาชญาบัตรปรับปรุงและประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรมและ ความประพฤติของเจ้าหน้าที่ขององค์การศุลกากรโลก ผ่านระบบ Intranet

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ				
๑. โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS)		สมพ.		โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition)		สมพ.		โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓. โครงการการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Stop Inspection กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้)		สทส.		โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔. โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (e-Payment)		สทส.		- ฝึกอบรมโครงการติดตั้งโปรแกรมรับชำระเงินด้วยเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้เจ้าหน้าที่ Support Desk - จัดการอบรมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ศุลกากร เรื่อง การรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) โดยมีเจ้าหน้าที่ในส่วนระบบงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารกรุงไทย มาร่วมอบรมด้วย - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อกับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานจัดเก็บของกรมฯ ได้รับจัดสรรเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
๕. โครงการพัฒนาระบบการรายงานเรือและอากาศยานเข้า/ออก และการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือและอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร (e-Manifest)		สมพ.		ดำเนินการกำหนดรูปแบบของระบบ และการรายงานเรือเข้า/ออก และการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Manifest) และจากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ พบว่ารายละเอียดใน Manifest ไม่เพียงพอต่อการประเมินความเสี่ยง และผู้ประกอบการทำ ยังคงปฏิบัติตามเดิมจึงไม่ทำให้เวลาในการขนย้ายสินค้าลดลง จึงได้นำการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการส่งข้อมูล Manifest และกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-arrival Processing) มาใช้ร่วมกัน แต่ยังคงพิจารณาจาก Manifest เป็นหลัก ปรับเปลี่ยนการจับคู่ Manifest กับใบขนสินค้าสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสินค้า และได้ออกประกาศกรมฯ ที่ ๕/๒๕๖๑ และมีคำสั่งกรมฯ ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๖. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง		สทบ.		กรมฯ ได้อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและคำนวณปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ปริมาณงานที่คงเหลือ และงวดเงินคงเหลือ ซึ่งผู้ควบคุมงานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ งวดงาน ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๑.๕๗
๗. โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สติงบท)		ด่านฯ อรัญ ประเทศ		กรมทางหลวงได้ส่งมอบที่ดินให้กับกรมศุลกากร ตามโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ ๒ เขตชายแดนไทย/กัมพูชา ตอนหนองเอี่ยน-สติงบท จำนวน ๑๓๒.๕ ไร่ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ (บ้านหนองเอี่ยน) และด่านฯ อรัญประเทศ ได้มีหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและชี้วัดแนวเขตที่ดินเพื่อที่ด่านฯ จะได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๘. โครงการก่อสร้างอาคารด้านพรมแดนคลองใหญ่		ด้านฯ คลอง ใหญ่		เนื่องจาก มีปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนภายใต้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ มีมติให้ชะลอโครงการก่อสร้างอาคารด้านพรมแดนบ้านหาดเล็กไปก่อน โดยให้กรมศุลกากรปรับแผนการใช้งานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วไปดำเนินการในส่วนอื่น จึงส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ เป็นอันระงับถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว ด้านศุลกากรคลองใหญ่จะรายงานให้ทราบต่อไป
๙. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ และออกแบบ โครงการก่อสร้างฯ ด้านพรมแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และจุดผ่านแดนภูค้อ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี		ด้านฯ ทุ่งช้าง		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ ด้านศุลกากรแม่สาย		ด้านฯ แม่สาย		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๑๑. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรมุกดาหาร		ด้านฯ มุกดาหาร		อยู่ระหว่างรอผลการประเมินค่างานจากสำนักงานโยธาฯ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการ
๑๒. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร		สทส.		ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
สำนักแผนและการต่างประเทศ
ส่วนวางแผนและประเมินผล
ฝ่ายประเมินผล